



Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở Massachusetts

75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906

Điện thoại: (781) 338-3000

TTY: N.E.T. Relay 1-800-439-2370

Jeffrey C. Riley
Ủy viên

Tháng 9 năm 2023

Kính gửi phụ huynh và người giám hộ của các em học sinh tốt nghiệp Khóa 2025 (lớp 11 trung học):

Chúng tôi xin gửi kèm kết quả thi của con em quý vị trong bài thi MCAS (Hệ thống Đánh giá Toàn diện Massachusetts) Học kỳ mùa xuân năm 2023 dành cho học sinh lớp 10. Trang đầu tiên trong báo cáo sẽ gồm có sơ đồ thể hiện kết quả của con em quý vị trong bài thi môn Anh Ngữ, Toán học, Khoa học và Công nghệ/Kỹ thuật. Kết quả này rất quan trọng vì các em phải lấy được Chứng chỉ Xác định Năng lực (CD) để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Ngoài Chứng chỉ CD, học sinh phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu tốt nghiệp tại địa phương để nhận bằng tốt nghiệp trung học.

Con em quý vị có thể đạt một trong ba kết quả sau đối với môn **Anh Ngữ (ELA)** và **Toán học**. Con em quý vị có thể:

- đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp MCAS đối với một hoặc cả hai môn học bằng cách đạt 472 điểm trở lên trong bài thi ELA và 486 điểm trở lên trong bài thi Toán học.
- đạt 455 đến 471 điểm trong bài thi ELA hoặc 469 đến 485 điểm trong bài thi toán học, nhưng phải hoàn thành Chương trình Thông thạo Giáo dục (www.doe.mass.edu/assessment/epp) theo lĩnh vực môn học đó để tốt nghiệp. Mỗi Chương trình Thông thạo Giáo dục (EPP) sẽ bao gồm một bài đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của học sinh, các khóa học mà học sinh phải tham gia và hoàn thành ở lớp 11 và 12, cũng như mô tả đánh giá do nhà trường thực hiện để xác định liệu học sinh có tiến tới trình độ thông thạo hay không.
- không đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp MCAS; trong trường hợp này, con em quý vị có thể thi lại (nhiều lần nếu cần thiết) để đáp ứng yêu cầu. Đợt thi lại đầu tiên cho bài thi ELA và Toán học sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 8 - 9 tháng 11 và ngày 14 - 15 tháng 11 năm 2023.

Đối với môn **Khoa học và Công nghệ/Kỹ thuật (STE)**, học sinh tốt nghiệp Khóa 2025 sẽ hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp MCAS bằng cách thực hiện bài thi môn Sinh học/Vật lý đại cương hoặc đã tham gia hình thức thi truyền thống môn Hóa học/Công nghệ/Kỹ thuật. Lưu ý rằng kỳ thi môn Hóa học và Công nghệ/Kỹ thuật vào tháng 6 năm 2023 là kỳ thi cuối cùng.

Ở báo cáo đi kèm, con em quý vị có thể đạt một trong hai kết quả sau đối với bài thi STE. Con em quý vị có thể:

- Đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp STE nếu:

- đạt 220 điểm trở lên (*Cần tra cứu thêm*) trong môn Hóa học hoặc Công nghệ/Kỹ thuật; hoặc
- đạt 467 điểm trở lên trong môn Sinh học hoặc 470 điểm trở lên trong môn Vật lý đại cương.
- Không đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp trên; trong trường hợp này, con em quý vị có thể thi lại (nhiều lần nếu cần thiết) để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp MCAS. Đợt thi lại đầu tiên cho môn Sinh học và Vật lý đại cương sẽ được tổ chức vào ngày 6 - 7 tháng 2 năm 2024.

Đối với các em học sinh chưa đạt yêu cầu môn Anh Ngữ, Toán học hoặc STE, các em có thể gửi phúc khảo đến Quy trình Phúc khảo Kết quả MCAS để chứng minh mình có kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn Chứng chỉ CD của Tiểu bang. Thông tin bổ sung, bao gồm các yêu cầu về tính đủ điều kiện hiện có trên trang www.doe.mass.edu/mcasappeals hoặc quý vị có thể liên hệ với hiệu trưởng nhà trường hoặc văn phòng hướng dẫn.

Điểm thi MCAS của con em quý vị còn có thể đổi thành tín chỉ học phí tại một trường cao đẳng/đại học công lập Massachusetts. Các em học sinh đủ điều kiện nhận Học bổng John và Abigail Adams (www.doe.mass.edu/scholarships/adams) trong năm cuối cấp sẽ nhận được thông báo tự động. Các em học sinh đủ điều kiện nhận Chứng chỉ Thành thạo Stanley C. Koplik (www.doe.mass.edu/scholarships/mastery) phải đăng ký trong năm cuối cấp.

Đối với các em học sinh không đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp MCAS, các em sẽ có các cơ hội khác (miễn phí) để chuẩn bị hành trang cho tương lai, bao gồm các chương trình giáo dục của trường trung học, trường cao đẳng cộng đồng và các chương trình vừa học vừa làm. Để biết thêm thông tin về các lộ trình này và các lựa chọn khác, quý vị có thể truy cập www.doe.mass.edu/ccte/ccr/hqcep.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về kết quả thi của con em mình, vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn học đường của con em quý vị. Nếu chuyên gia tư vấn học đường không giải đáp được thắc mắc của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mcas@doe.mass.edu hoặc gọi tới số 781-338-3625.

Kính thư,

Jeffrey C. Riley
Ủy viên Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở